

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Tháng 3 năm 2023

STT	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ
1	<p>Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam</p> <p><i>Trích nội dung:</i></p> <p><i>Cuốn sách sẽ góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới</i></p> <p>Những bài viết trong cuốn sách thể hiện chủ trương, trí tuệ của Đảng, các tầng lớp trí thức, các nhà quản lý trong tổng kết việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.</p>	Lê Mậu Lâm Ts. Ngô Vương Anh
2	<p>Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo</p> <p><i>Trích nội dung:</i></p> <p>Làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về vai trò của cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đánh giá đúng thực trạng vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta. Đề xuất quan điểm, mục tiêu và giải pháp nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy nhằm thực hiện có</p>	Cao Văn Thống

	<p>chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta thời gian tới. Kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.</p>	
3	<p>Những Vấn đề lý luận – thực tiễn mới</p> <p>Trong văn kiện đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và văn kiện Đại hội XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung chính trong Hội thảo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2. Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển văn hóa, xã hội, con người 3. Những vấn đề lý luận – thực tiễn mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị 	
4	<p>Kiểm soát quyền lực nhà nước</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách chia làm hai phần:</p> <p>Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận của sự kiểm soát quyền lực nhà nước. Nội dung phần này đề cập đến ba vấn đề: Tại sao phải kiểm soát quyền lực nhà nước? Lý thuyết nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - sự thể hiện tập trung tư duy của nhân loại về kiểm soát quyền lực nhà nước; Hiến pháp - công cụ quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực nhà nước.</p> <p>Phần thứ hai: Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước. Phần này đề cập đến các vấn đề: Bảo đảm nhân quyền - một nội dung của việc kiểm soát quyền lực nhà nước; Các chức danh quan trọng của nhà nước phải được bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định - một hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước đầu tiên của một chính trị dân chủ; Quyền lực nhà nước được kiểm soát bằng việc phân công, phân nhiệm và tự kiểm tra bên trong theo cơ</p>	<p>GS.TS Nguyễn Đăng Dung</p>

	<p>ché kiểm chế và đối trọng (sự kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong); Chính phủ phải chịu trách nhiệm tiêu điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong; Những hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài; Tòa án - của ai cuối cùng của sự kiểm soát quyền lực nhà nước.</p>	
5	<p>Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Những vấn đề lý luận và thực tiễn <i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách gồm ba phần, <i>Phần thứ nhất</i> tập trung luận giải những vấn đề về Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng chiến lược. Các vấn đề từ tên gọi, mục tiêu, tư duy và những yêu cầu quan trọng cần thống nhất về nhận thức lý luận cụ thể như pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiêu chuẩn của Hiến pháp trong điều kiện hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tiêu chí pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vấn đề tổ chức thực thi pháp luật, quyền con người, pháp luật và tôn giáo...</p> <p><i>Phần thứ hai</i>, các bài viết tập trung bàn luận về những vấn đề liên quan đến xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực luật công như: các vấn đề về hoàn thiện luật Hiến pháp, pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cải cách tư pháp và hệ thống tư pháp.</p> <p><i>Phần thứ ba</i>, các tác giả luận giải về những vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện và phát triển pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật tư pháp, pháp luật tố tụng dân sự, pháp điển hóa luật sở hữu trí tuệ, chiến lược phát triển pháp luật trong lĩnh vực lao động... trước những bối cảnh, điều kiện phát triển mới của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.</p>	<p>GS.TS Võ Khánh Vinh</p>
6	<p>Xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh <i>Trích nội dung</i></p>	<p>Đại tướng GS.TS Tô Lâm</p>

	<p>Cuốn sách gồm 2 phần:</p> <p>Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân: Khái quát cơ sở quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân.</p> <p>Phần thứ hai: phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh: đánh giá những kết quả và bài học rút ra trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh</p>	
7	<p>Cảnh sát Liên hiệp quốc và sự tham gia của Việt Nam trong thời gian tới</p> <p><i>Trích nội dung:</i></p> <p>Cuốn sách gồm 2 phần:</p> <p>Phần 1: Thế giới tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình liên hợp quốc từ sau chiến tranh lạnh đến nay</p> <p>Phần 2: Việt Nam tham gia cảnh sát liên hợp quốc và những vấn đề đặt ra hiện nay</p>	<p>TS. Nguyễn Viết Lâm</p> <p>TS. Đỗ Lê Chi</p>
8	<p>Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ</p> <p><i>Trích Nội dung</i></p> <p>Cùng với sự lãnh đạo các mặt trận tư tưởng, chính trị, quân sự, xã hội, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến mặt trận văn hóa, văn nghệ. Đường lối văn hó, văn nghệ của Đảng như ánh sáng soi đường, đồng hành cùng văn hóa, văn nghệ vượt qua khó khăn, dành nhiều thành tựu.</p> <p>Cuốn sách <i>Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ</i> của GS. NGND. Hà Minh Đức là công trình nghiên cứu, phân tích về chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của</p>	<p>Hà Minh Đức</p>

	<p>nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này là kết quả tổng hợp của sự nhận thức từ những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và của sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.</p>	
--	---	--

THƯ VIỆN